



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ที่มีผลการพัฒนาจัดการศึกษาในภาพรวมที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ตามกรอบนโยบายการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เขตตรวจราชการที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินโครงการสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามกรอบนโยบายการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสนองต่อนโยบายการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และพัฒนาการศึกษาระดับพื้นที่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมการคัดเลือกรูปแบบและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทสถานศึกษา ระดับจังหวัด ที่มีผลการดำเนินการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามกรอบนโยบายการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เขตตรวจราชการที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินคัดเลือกผลงานรูปแบบและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทสถานศึกษา ระดับจังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๗ แห่ง ดังนี้

รับโล่รางวัลระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” จำนวน ๗ แห่ง

ที่	ชื่อสถานศึกษา	ชื่อผลงาน	สังกัด
๑	โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์	แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน ของพ่อ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒	โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ	การบริหารจัดการสร้างเอกลักษณ์ โดยใช้ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านกีฬา ฟุตบอล	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ
๓	โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์)	การเสริมสร้างนักรุกจิมน้อยมีคุณธรรม (วินัย) นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (อาชีพทำขนมอบ) และการมีรายได้โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์)	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาระดับประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑

ที่	ชื่อสถานศึกษา	ชื่อผลงาน	สังกัด
๔	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ	การพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กพิการ โดยใช้นวัตกรรม SPK –IPEK Model	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕	โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา	นวัตกรรมการส่งเสริมพัฒนาการจัด การศึกษาด้วยนวัตกรรม SAKHLA-MD โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา ปีการศึกษา ๒๕๖๖	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑
๖	โรงเรียนนาคตือนุสรณ์	“เรียนรู้ สู้งาน สืบสานอาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๖	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑
๗	โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล	รูปแบบการเรียนรู้บูรณาการจัดการ ขยะของโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบ สำหรับสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ระดับคุณภาพ
“ดีเยี่ยม” จำนวน ๒ แห่ง

ที่	ชื่อสถานศึกษา	ชื่อผลงาน	สังกัด
๑	วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทร เจดีย์	เครื่องปรับสภาพน้ำแบบพอเพียง พอดี Sufficient water treatment machine	สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
๒	โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม	นวัตกรรมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบเชิงรุก (Active Learning) TM PDCA MODEL	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑

รับเกียรติบัตร สำหรับสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ระดับคุณภาพ
“ดีมาก” จำนวน ๘ แห่ง

ที่	ชื่อสถานศึกษา	ชื่อผลงาน	สังกัด
๑	โรงเรียนพร้าโน้ลวัชระ	รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้การนิเทศภายในเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาพหุปัญญา นักเรียน	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑
๒	โรงเรียนวัดด่านสำโรง	การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนด้วยวิถีลูกเสือ	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑

ที่	ชื่อสถานศึกษา	ชื่อผลงาน	สังกัด
๓	โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์	นวัตกรรมสร้างวิถีคนดีมีคุณธรรม พร้อมน้อมนำพระบรมราโชบาย สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษ สมุทรปราการ เขต ๑
๔	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ	การพัฒนาทักษะการฟัง และการพูด ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมบทบาท สมมติ Story telling	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๕	โรงเรียนอนุบาลชลิตา	การพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียน อนุบาลชลิตาด้วยการจัดการ	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๖	โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕	รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา การ “Unplugged Coding” ทุกสาระวิชา	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษ สมุทรปราการ เขต ๑
๗	โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ (สุขราษฎร์ศึกษา)	การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการ ๕G	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษ สมุทรปราการ เขต ๑
๘	โรงเรียนวัดปุดนังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ)	การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยคุณธรรมจริยธรรม	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษ สมุทรปราการ เขต ๑

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสมรรัตน์ สุคนธ์สราน)

ศึกษานิเทศก์จังหวัดสมุทรปราการ